

เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว  
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙  
ฉบับที่ ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การกำหนดเงื่อนไขในหนังสือ  
อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว และการส่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ		
ผู้ส่งออกทั่วไป	ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ	ผู้ส่งออกขายแดน
<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ รายชื่อกรรมการซึ่งมีจำนวนบุคคลสัญชาติไทย เกินกึ่งหนึ่ง ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาต ไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. ๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ มีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการซึ่งเป็น</p>	<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่าย ต่างประเทศ รายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจผูกพันนิติ บุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งรับรอง ไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจประเภท บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุน รวมอยู่ด้วย</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ.๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ มีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดงรายชื่อ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการซึ่งเป็น</p>	<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่าย ต่างประเทศ รายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจผูกพัน นิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. ๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ มีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการซึ่งเป็น ผู้แทนของ รัฐวิสาหกิจ ในกิจการอันเกี่ยวกับ บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไป</p>

ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ		
ผู้ส่งออกทั่วไป	ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ	ผู้ส่งออกขายแดน
<p>ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. หลักฐานการมีเงินทุนจดทะเบียนที่ได้เรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>๖. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในการมีสถานที่เก็บข้าวเพื่อส่งออก กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>๗. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p>	<p>ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๖. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๗. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p> <p>๘. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงาน รวมทั้งแผนที่สถานที่เก็บข้าว</p>	<p>จำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๖. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๗. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p> <p>๘. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงาน รวมทั้งแผนที่สถานที่เก็บข้าว</p>

ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ		
ผู้ส่งออกทั่วไป	ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ	ผู้ส่งออกชายแดน
๘. แผนที่ย่อยซึ่งแสดงที่ตั้งสำนักงาน รวมทั้งแผนที่และแผนผังสถานที่เก็บข้าว กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย		

ประเภทผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ	ประเภทสีข้าว	ประเภทหน้าค้าข้าว
<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ รายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงานซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. ๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ มีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดงรายชื่อ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับ บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว นำเข้าข้าว จากต่างประเทศ ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกิน หนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว รายชื่อกรรมการซึ่งมี จำนวนบุคคลสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง ผู้มีอำนาจผูกพันนิติ บุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งรับรองไว้ ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติ บุคคล</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. ๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ มีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดงรายชื่อ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับ บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณี เป็นรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว รายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจ ผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. ๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ มีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดงรายชื่อ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับ บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณี เป็นรัฐวิสาหกิจ</p>

ประเภทผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ	ประเภทสีข้าว	ประเภทหน้าค้าข้าว
<p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุนวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๖. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๗. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p> <p>๘. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงาน</p>	<p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุนวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๖. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๗. ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) ซึ่งยังคงได้รับอนุญาตอยู่จนถึงปีที่ยื่นคำขออนุญาต</p> <p>๘. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p> <p>๙. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานและโรงสี</p>	<p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุนวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๖. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๗. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p> <p>๘. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงาน</p>

ประเภทขายส่ง	ประเภททำข้าว
<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว รายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. ๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดงรายชื่อคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๖. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๗. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p> <p>๘. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงาน</p>	<p>๑. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว รายชื่อกรรมการซึ่งมีจำนวนบุคคลสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล</p> <p>๒. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. ๕ เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย</p> <p>๓. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดงรายชื่อคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคำขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๔. ภาพถ่ายใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการที่กำกับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๕. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>๖. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</p>

ประเภทขายส่ง	ประเภททำข้าว
	<p>๗. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร กรณีเป็นตลาดกลางในความส่งเสริมของจังหวัดและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์</p> <p>๘. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขออนุญาต</p> <p>๙. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานและทำข้าว</p>